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58 या वा%ष'क सव'साधारण सभेचे इितव4ृ 

(5द.19 ऑग:ट 2019) 

 

5द बी.ए.आर.सी. ए@Aलॉईज को-ऑप. HेडJट सोसायटJ िल, मुंबई ची 58वी 

वा%ष'क सव'साधारण सभा बीएआरसी सNOल कॉ@AलेPस ऑ5डटोQरयम येथे 

सोमवार 5द.19 ऑग:ट 2019 रोजी द.ु2.00 वाजता आयोSजत केली होती. परंतु 

गणपुतUअभावी सदर सभा अWया' तासासाठY तहकूब केली व [याच 5ठकाणी 

द.ु2.30 वाजता हJ सभा सु\ झाली. 

महारा^ाचे आराWय दैवत छaपती bी िशवाजी महाराज, भारतीय 

राdयघटनेचे िशgपकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आ7ण अणुऊजा'चे जनक डॉ. 

होमी जहांगीर भाभा या महाप\ुषां8या 90तमेस अ;भवादन क>न पुAपहार अप&ण 

करCयात आले. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- मी सं:थेचा सिचव संजय गावंडे, संचालक 

मंडळाjया वतीने 58 या वा%ष'क सव'साधारण सभेस उपS:थत असलेले सव' मा. 

भागधारक सभासद, सं:थेचे पद;सEद अEयF मा.Gी अनंत वजरेकर साहेब, 

संLथेचे पदिसWद उपाWयl  डॉ. आर. मु\गmया साहेब, तn संचालक bी बागल 

साहेब यांचे :वागत करJत आहे. मी सव' सभासदांना %वनंती करतो, या अहवाल 

वषा&त Nदवंगत झालेQया सभासदांना आ7ण महाराAR व इतर राSयात 

अ0तवAृटUमुळे Nदवंगत झालेQया नागWरकांना  boांजली वाहpयासाठY आपण दोन 

िमिनटे शांत उभे राहूया. धqयवाद!!! 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- एक %वनंती आली आहे लोकािधकार 

सिमतीrारा वा%ष'क सव'साधारण सभेचा कालावधी ठर%वpयाबाबत. [यांनी पaात 

%वनंती केलेली आहे कs सदर सभा :थिगत क\न पुढJल 5दवशी सुWदा सु\ 

ठेवावी. (सिचवांनी पa वाचून दाख%वले). सभासदांना िनण'य xयायचा आहे कs 

आता हJ सभा चालू ठेवायची कs लोकािधकार सिमतीjया मागणीनुसार बाहेर 

xयायची याचा िनण'य xयावा. 
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एक सभासद- अEयF महोदय, Lथा0नय लोकाZधकार स;मतीने 

Nद.13/08/2019 रोजी जे प[ Nदलेले आहे, 3याचा खलुासा करCयात यावा. गेQया 

वेळ8या सव&साधारण सभे8या आधी NदलेQया प[ाचा खलुासा या सव&साधारण 

सभेत करCयाची आव]यकता नाहU. Lथा0नय लोकाZधकार स;मतीने काय प[ 

Nदले आहे त ेमी आता वाचून दाखवतो (प[ वाचन केले). अEयF महोदय, या 

प[ात दोन $वनं3या आ_हU केलेQया आहेत. शाकंुतलचा $वषय या प[ामEये नाहU 

आहे. कृपया माझी संLथे8या सZचवाना न` $वनंती आहे कa 3यांनी सभागहृाची 

Nदशाभूल न करता NदलेQया प[कावर आ7ण 3यात जो $वषय मांडला आहे 

3याबcलच LषटUकरण dयावे. आ7ण बाकa8या वेळेचे या सव&साधारण सभेपुढे 

मांडCयाची गरज नाहU. अEयF महोदय, आपण या गोAटUची नfद gयावी हU 

$वनंती. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- मागे लोकाZधकार स;मतीdवारा प[ देCयात 

आले आहे. पद;सEद अEयF यांनी शांतता 0नमा&ण करCया8या आचरणाबाबत. 

bी yकाश पाटJल (एस.आय.आर.डी)- तारUख सांगा. कुठQया तारखेला Nदले 

आहे. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे-Nद.31.07.2017 रोजीचे प[ आहे. 

bी yकाश पाटJल (एस.आय.आर.डी)- 31.07.2017 रोजीच े प[ आहे, 

लोकांची Nदशाभूल क> नका. आता अहवाल कोण3या वषा&चा आहे. 

Nद.13.08.2019 रोजी तु_हाला प[ Nदले आहे कa सव&साधारण सभा पुढे 

ढकलCयात यावी, कारण तु_हU हU सव&साधारण सभा 16 ऑगLटला ठर$वलU 

होती, आ7ण चार Nदवस लागून रजा आQया हो3या, एवjया लोकां8या  सkया 

आQयानंतर तु_हU सव&साधारण सभा 19 तारखेला ठर$वलU. आ_हU 3या प[ात 

सांZगतलं होतं कa सव&साधारण सभा 19 ऑगLटनंतर ठेवा. कृपया सभासदांची 

Nदशाभूल क> नका. 

bी राजेश कळके (सी.डJ.एम.)-गावंड े साहेब, तु_हU पद िLवकारताना 

सचोटUचे बंधप[ ;लहून Nदले आहे. तुम8या सdसd $ववेक बुEदUला काय पटत ंते 

सांगा. सभागहृाची Nदशाभूल क> नका.  
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एक सभासद-गेQया वेळेचे प[ वाचून दाख$वCयाचा आता काहUहU संबंध 

नाहU. हU सव&साधारण सभा एकाच वषा&ची आहे. 3यामुळे फnत या अहवाल वषा&त 

आलेQया प[ावर $वचार केला जावा. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- मागील वषU :थानीय लोकािधकार सिमतीने 

पaाrारे मागणी केली होतो 5क वा%ष'क सव'साधारण सभा शाकंुतलमWये घेpयात 

यावी. ते सुoा पa वाचून दाख%वतो. 

एक सभासद- हा $वषय Lथा0नय लोकाZधकार स;मतीचा नाहU आहे. 

वा$ष&क सव&साधारण सभेचा अथ& 9थम तु_हU समजनू gया. नंतरच या प[ाच े

वाचन करा.  

bी सुरNz सारंग (ए.एफ.डी.)- साहेब, हU वा$ष&क सव&साधारण सभा आहे, या 

सभेचा कालावधी बघा आ7ण 3या कालावधीमEये आलेQया प[ांचाच $वचार करा, 

फnत तेवढUच प[ ेयेथे वाचून दाखवा. 

[यानतंर सिचव bी संजय गावंडे यांनी पaाचे वाचन केले. 

सं:थेचे पदिसo अWयl bी. अनंत वजरेकर- Lथा0नय लोकाZधकार 

स;मती8या प[ात केलेलU $वनंती आहे कa, हU सभा द.ु2.00 ते 6.00 नंतर 

पुढ8या Nदवशी सूEदा चालू ठेवावी. परंतु याबाबत आLथापनाने होकार 

कळ$वCयास असमथ&ता दश&$वलU आहे. मा. 0नयं[क, मा. मुpय 9शासकaय 

अZधकारU यांनी याबाबत कुठलUहU समथ&ता न दाख$वQयाकारणाने या 9]नाचे 

उ3तर येथे ;मळू शकत नाहU. 

bी yकाश पाटJल (एस.आय.आर.डJ)- ठrक आहे. सभा सु> करा. 

सं:थेचे पदिसo अWयl bी. अनंत वजरेकर- पाटUल, आपQयाकड े वेळ 

कमी आहे. चांगले 9]न उपिLथत क>न सभासदांचा फायदा क>न dयावा हU 

$वनंती. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे-सभासदां8या $वनंतीनुसार आजची सभा हU 

सायंकाळी 6.00 वाजेपयsत घेतलU जाणार आहे. मी माननीय पद;सEद 

अEयFांना $वनंती करतो कa 3यांनी आपले मनोगत  यnत करावे. 

सं:थेचे पदिसo अWयl bी. अनंत वजरेकर- सव' 9थम आज8या 

सव&साधारण सभेसाठr उपिLथत असलेQया सव& सtमान0नय सभासदांचे मी 

Lवागत करतो आ7ण आजची सभा अ3यंत शांतपणे पार पडले अशी आशा  यnत 
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करतो. आपQयाकड े सहकार Fे[ातील अनुभव असलेQया  यnती येथे आहेत. 

खरोखरच कळकळीचे 9]न हे लोक येथे उपिLथत करतील आ7ण आज8या या 

सभेला $वशषे मह3व देऊन जाLतीत जाLत सभासदांचा फायदा होईल आ7ण 

आजची सव&साधारण सभा यशLवी होईल अशी दे7खल आशा मी  यnत करतो. 

हJ सभा पूण'पणे यश:वीQर[या पार पाडpयास आपण सवा{नी सहकाय' करावे. 

कमीत कमी वेळेत अ3यंत मह3वाचे / कळकळीचे 9]न उपिLथत करावेत. सव& 

9]नांची उ3तरे आपणांस NदलU जातीलच. नाहU ;मळालU, तर लेखी Lव>पात 

उ3तरे देCयाची  यवLथा केलU जाईल. आता मी सव& सभासदांचे आभार मानतो 

कa गेQया सव&साधारण सभेमEये कज& संरFण 0नधी योजना आपण सवा&नुमताने 

आ7ण एक Nदलाने मंजरु केलUत 3याबcल मी आपQया सवाsना धtयवाद देतो. या 

कज& संरFण 0नZध अतंग&त एकूण 14 मतृ सभासदांचे >.79,12,996/- इतके 

कज& माफ झालेले आहे. याबाबतीत सव& सभासदांना जेवढे धtयवाद dयावे तेवढे 

कमीच आहेत. असेच मह3वाचे 0नण&य आपण gयावेत आ7ण हU सभा यशLवी 

करावी अशी मी आपQयाला $वनंती करतो. आ7ण आता जाLत वेळ न घेता 

वेळेचे भान ठेवून  मी सभेची पुढJल काय'वाहJ सु\ करpयास चेअरमन bी 

मडगांवकर यांना %वनंती करतो. धqयवाद! 

चेअरमन bी राजNz मडगांवकर- महारा^ाचे आराWय दैवत छaपती bी 

िशवाजी महाराज, भारतीय राdयघटनेचे िशgपकार भारतर} प.प.ूडॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर, बीएआरसी आ:थापनाचे जनक डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांना %वन~ 

अिभवादन क\न आजjया या 58 या वा%ष'क सव'साधारण सभेस उपS:थत 

असलेले सं:थेचे पदिसWद अWयl आदरणीय bी अनंत वजरेकर साहेब, सं:थेचे 

सिचव bी संजय गावंडे, सं:थे8या उपाWयlा Gीमती त�ृी मुखजU, खSजनदार 

आ~पाली मोरे, सहसिचव bी एस.आर.सोनी, सं:थेचे माजी चेअरमन जनाद'न 

पवार, उपS:थत सव'  संचालक, सभासद बंधु भिगनींनो आSण माऊलींनो, सव' 

yथम संLथे8या वतीने जाNहर आवाहन करUत आहे कa,  नुकताच जो महाराAR 

राSयामEये पि]चम महाराAR, कोकण $वभाग येथे अ0तवAृटU होऊन जो जल9लय 

झाला 3यामEये 3या $वभागाचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. 3यास सभासदांनी 

सढळ हLते मदत करावी संLथे8या वतीने >. 1 लाखाची मदत मा. मुpयमं[ी 

0नधीस अप&ण करUत आहोत. या  य0तWरnत 3या $वभागातील $वdयाwयाsचे जे 
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अतोनात नुकसान झाले आहे 3या $वdयाwयाsस मदत _हणून शालेय वLतुंचे 

संकलन संLथे8या वतीने करUत आहोत. 93येक सभासदाने जर एक वहU  व एक 

पेन संLथेकड े जमा केले तरU अनेक $वdयाwय़ाsचे भ$वत य घडले. त े सव& 

साNह3य संचालक Lवखचा&ने पुरyLत $वभागात नेऊन देतील. संकलन कz {े कुठे 

असतील याची माNहती लवकरच बीटUएसdवारे सभासदांसमोर मांडलU जाईल. 

आज8या या 58 या वा$ष&क सव&साधारण सभेस सामोरे जात असताना 

अ3यानंद होत आहे कa मागील 4 वषा&चा कालखंड पाहता जी वचने या 

काय&काWरणीने NदलU होती 3याची पुत&ता आ_हU केलU आहे. यामEये 9ामुpयाने 

उQलेख करUन Nदवंगत सभासदां8या कुटंु|बयांस >.1 लाखाची मदत संLथे8या 

वतीने NदलU जाते. 3याचा खपू मोठा आधार 3या कुटंु|बयांस होतो कारण 

म3ृयुनंतर सव& कागदप[ े सरकार द}तरU नfद होईपय&त जवळपास 6 मNहने 

आLथापनाकडून कुठQयाहU 9कारची मदत 3या कुटंु|बयास ;मळत नाहU, ते हा 

>.1 लाखाची रnकम खपु मोलाची असते. 3यामधुन 3यांचा पूण& घरखच& 

भाग$वला जातो.  

1 ऑnटोबर 2018 पासुन >.12 लाखापयsतची कज&माफa Nदवंगत 

सभासदांस देत आहोत. 3यामुळे जा;मनदार व 3याचे कुटंु|बय यांस मोठा Nदलासा 

;मळत आहे. भ$वAयामEये संपूण& कजा&स कज&माफa देCयाचा या काय&काWरणीचा 

मानस आहे.  

संLथे8या 53 वषा&8या इ0तहासात जेथे सं:थेची 53 पैशाची देखील असेटस 

न हती 0तथे आज चार वषा'त सं:थेची नऊ कोटJ पंचवीस लाखाची तरलता 

िनमा'ण करCयात आमची काय&काWरणी यशLवी झालU आहे.  

तसेच संLथे8या 53 वषा&8या इ0तहासामEये 5.5%चा �ड हUडडं सभासदांनी 

अनुभवला असता मागील 4 वषा&मEये दसुरय्ांदा 18% �ड हUडडं जाहUर करUत 

आहोत. याचा मला साथ& अ;भमान आहे. 

आज $वषय प|[केवर $वषय �.4 जो आपQयासमोर ठेवला 3या 

$वषयाबाबत या संLथेचा चेअरमन _हणून LपAट क> इ8छrतो �क, मागील दोन 

वष& जे हा वा$ष&क अहवालामEये हा $वषय ठेवQयानंतर हजारो सभासदांनी या 

योजनेचे कौतुक क>न लवकरात लवकर हा उप�म माग� लावा अशा सुचना 

लेखी Lव>पात केQया. परंतु या काय&काWरणीने कोण3याNह 9कारची घाई न करता 
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हा $वषय वा$ष&क सव&साधारण सभेसमोर ठेवला आहे. याचे कारण _हणजे 

सdयपWरिLथतीत कायdयामEये जे बदल झाले आहेत 3यामुळे भ$वAयात संLथेस 

Sया अडचणी 0नमा&ण होणार आहेत 3यामधून माग& काढCयाचा या 

काय&काWरणीचा 9य3न आहे.  

जरU सभागहृाने हा 9Lताव मंजरु केला तरU मान0नय सहकार आयुnतांची 

परवानगी ;मळाQयानंतर पद;सEद अEयF यां8या अEयFतेखालU बीएआरसी 

आLथापनाची $विजलtस क;मटU तसेच आLथापनाचे ;स$वल इंिज0नअWरगं 

�डपाट&मzट यांना सोबत घेऊन हा पूण& 9ोजेnट पुण&3वास नेCयाचा या 

काय&कारUणीचा मानस आहे. 3यास होणारा $वलंब लFात घेता कदाZचत पुढUल 

येणारU काय&काWरणी यास अं0तम Lव>प देऊ शकेल. जरU सभागहृाने या 

9Lतावास मंजरुU NदलU नाहU तरU या काय&काWरणीचा कोणताहU आFेप नसेल. 

सभागहृ Sया पEदतीने माग&दश&न करेल 3याची 0नि]चतपणे अंमलबजावणी केलU 

जाईल असे मी वचन देतो.  

आमचे संचालक मुकंुद भाLकर यांचे खास कौतुक करतो कa 3यांनी या 

वष� देखील अहवालावर संुदर असे मुखपAृठ सादर क>न सहाकारा8या झz�याचे 

रंग 90त|ब|ंबत केले आहेत. 3याची कोणाला कQपनाहU नसेल.  भ$वAयात ते 

0नि]चतच संLथेचे उ8च पद सांभाळतील अशा 3यांना शुभे8छा देऊन मी आपलU 

रजा घेतो. जय Nहदं ! जय महाराAR ! 

मा. सिचव bी संजय गावंडेः  धqयवाद मडगांवकरजी! आदरणीय 

अWयlांjया परवानगीने %वषय प%aकेला सु\वात करpयापूवU वा$ष&क 

अहवालामWये Sया छपाई8या चुका झालेQया आहेत 3या  द\ु:त करावया8या 

आहेत. 

सZचवांनी द>ुL3या वाचायला सु>वात करणार इतnयात संLथेचे पद;सEद 

उपाEयF डॉ.आर. मु>ग�या यांचे सभागहृात आगमन झाले.  

मा. सिचव bी संजय गावंडे-  संLथेचे पद;सEद उपाEयF डॉ.आर. 

मु>ग�या साहेब सभागहृात उपिLथत झाले आहेत, मी 3यांचे संचालक मंडळातफ�  

Lवागत करतो. 
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bी yकाश पाटJल (एस.आय.आर.डJ)- अEयF महोदय, कृपया छपाईतील 

चुका व 3यां8या  द\ुL3या हे वाचCयात वेळ घालवू नका. सवाsना माtय आहे. 

कृपया पुढे $वषयप|[के9माणे सभा सु> करा. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे-  ठrक आहे. मी चुकa8या द>ुL3या वाचत 

नाहU.  आपण आपgया कामकाजाला सु\वात करJत आहोत.                                                         

सिचवांनी %वषय Hं.1 वाचून दाखवला. 

%वषय Hं.1-5दनांक 24 ऑग:ट 2018 रोजी झालेgया 57  या वा%ष'क 

सव'साधारण सभेचे इितव4ृ वाचून कायम करणे. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- 57 या वा%ष'क सव'साधारण सभेचे इितव4ृ 

सभासदांकQरता सं:थेत उपल�ध क\न 5दले होते. तसेच या सभागहृाjया बाहेर 

देखील इितव4ृाjया yती ठेवलेgया आहेत. तर या इितव4ृास आपण माqयता 

�ावी अशी माझी %वनंती आहे. 

Gी 9भात ;सगं – अEयF साहेब, तु_हU  इtशुरtसची िLकम आणताना 

0.4% सांZगतले होते, पण 93यFात तु_हU 0.5% घेत आहात. एक एक पैसा 

माणूस जोडतो. तु_हU या बुकमEये ;लहUले आहे 0.4% 8या आत होत आहे मग 

0.5% कशाला. मी _हणतो 0.3%, 0.4% घेऊ शकता. पण 0.5% खपु जाLत 

घेत आहात तु_हU. यावर तु_हU थोडा $वचार करा. 3यावेळी तु_हU काहU बोलला 

नाहUत. जाधवजी बोलून 0नघुन गेले आ7ण तु_हU पास क>न घेतले. एक साईडने 

पास क>न घेतलं तु_हU. ठrक आहे. सभासदां8या Nहताचे आहे पण 0.5% खुप 

जाLत आहे. 

चेअरमन bी राजNz मडगांवकर- 9भातजी तुमचं Lवागत आहे. पNहलU 

गोAट जो सभासद कज& घेतो तोच 0.5% बेअर करत आहे. आ7ण पुढेहU आ_हU 

$वचार क>. 

Gी सुरz{ सारंग (ए.एफ.डी.)-मी असं नमूद क> इि8छतो कa, सभागहृाने 

सुEदा सुZचत केले होते. सभेचे जे ;म0न�स असतात त े कृपया अहवालासोबत 

जोडCयात यावेत. कारण अहवाल पोहोचतो पण ;म0न�स पोहोचत नाहUत. 

3यामुळे सभेला येताना  काय बोलावे हेच कळत नाहU. 3यामुळे पुढ8या वेळेला 

तरU अहवालामEये संुदर संुदर पेजेस देCयापेFा कृपया अहवालासोबत ;म0न�सहU 

येतील याची दFता gया. 
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चेअरमन bी राजNz मडगांवकर- तुमची $वनंती माtय करCयात येईल. 

Gी ;शवाजी हगवणे (यु.ई.डी.)- अहवाला$वषयी बोलताना आम8या 

चेअरमन साहेबांचे $वशषे कौतुक आ7ण आभार मानावेसे वाटतात. मला वाटत े

एक $व�मच 3यां8या नावावर नfदवला गेला आहे कारण या अहवालात एकूण 

111 फोटो आहेत आ7ण 3या8यामEये 82 फोटो 3यांचचे आहेत. 

Gी राजेश कळके (सी.डी.एम.)-  चेअरमन यांनी अQबमच छापला आहे 

आम8या पै]यांवर. 

Gी ;शवाजी हगवणे (यु.ई.डी.)-मी दोन सुचना केQया हो3या. पNहलU सुचना 

होती संचालक मंडळाचा काय&काल छापावा. यावष� तु_हU तो छापला आहे, 

3याबcल अ;भनंदन! पण या बावीस हजार अहवालांचा छापCयाचा खच& �कती 

येतो आ7ण दोन तासात तो कचरय्ा8या पेटUत टाकला जातो.70-80 पानांचे 

;म0न�स तु_हU तरU वाचू शकता का? गेQया चार वषाsपासून माझी मागणी आहे 

कa तु_हU ;म0न�स आं_हाला आधीच dया, _हणजे आं_हाला वाचCयास वेळ 

;मळेल. पण तुम8या न;शबातच नाहU ते बहुतेक. कारण हे तुमचे शवेटचे वष& 

आहे. आता पुढची काय&कारUणीच 0नण&य घेईल. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- 5 ऑगLटलाच ;म0न�स संLथेमEये उपल�ध 

क>न Nदले होत.े 

Gी राम परब (यु.ई.डी.)-अEयF साहेब, मी तु_हांला वैयिnतक सांगतो कa 

तु_हU kयामEये लF घाला. काहU गरज नाहU वेगवेगळे फोटो छापCयाची. कमीत 

कमी पानांचा अहवाल कसा छापता येईल याची काळजी तु_हU gया. कारण 

आपQयाला आज आयात करावा लागतो पेपर. 

Gी 9काश पाटUल (एस.आय.आर.डी.)- अEयF साहेब, ;म0न�सबcल मी 

अनुमोदन देईनच. पण 3याहUपेFा संचालक मंडळाचे अZधकार काय आहेत 

|बQडींग फंडा8या बाबतीत 3याचे उ3तर dया. 

माग8या सव&साधारण सभेत झालेले ;म0न�स आहेत, कृपया सवाsनी जरा 

लF देऊन ऐका. इ0तव3ृतात पान �.43वर ;लNहले आहे कa |बिQडगं फंड8या 

बाबतीत सव& अZधकार संचालक मंडळाला आहे. तर तु_हाला तो अZधकार आहे 

का? होय �कंवा नाहU, उ3तर dया. 
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मा. सिचव bी संजय गावंडे- 3यानंतर मी असंहU _हंटलं आहे कa वा$ष&क 

सव&साधारण सभेस तो अZधकार आहे. 

Gी 9काश पाटUल (एस.आय.आर.डी.)- नंतर नाहU, आधी तु_हU काय 

_हणाला होतात? तु_हU वाचा पान �.43वर काय ;लहUलं आहे ते. राजेश कळके 

बोलले होते तु@हJ काहJ करायचे नाहJ. कुठेहJ जागा xयायची नाहJ. खूप मोठा 

अपहार होईल. हे चांगले नाहJ. सभागहृाने मंजुरJ 5दली आहे का तु@हाला? 3यावर 

तु_हU बोलला होतात कa संचालक मंडळाला याचा अZधकार आहे. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- संचालक मंडळाला जागा बघCयासाठr 

जाCयाचा अZधकार आहे. 

Gी 9काश पाटUल (एस.आय.आर.डी.)-अहो, 3यांनी जागा खरेदUबाबत 

$वचारले आहे. जागा बघCयाचा पाट& नंतरचा आहे. अजzडावर $वषय 

नसतानासुEदा तु_हU जागा बघायला गेलात. याचे मला उ3तर dया. मा�याकड े

उप$वधी आहे, मी तु_हाला वाचून दाखवतो. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- तु_हU चुकaचा अथ& काढत आहात. 

Gी 9काश पाटUल (एस.आय.आर.डी.)- उप$वधी �. फ1.5 मEये LपAट 

;लहUले आहे कa वा$ष&क सव&साधारण सभे8या परवानगीने संLथेसाठr जागा 

भा�याने घेणे, _हणजे जागा भा�याने gयायला सुEदा वा$ष&क सव&साधारण सभेची 

परवानगी लागते. आ7ण तु_हU सभागहृाची परवानगी न घेता लोणावळा, 

अ;लबाग, खंडाळा येथे जाऊन आलात. 3यानंतर माग8या वष� मी तु_हाला याच 

सभागहृामEये 9]न $वचारला होता �कती संचालक आ7ण �कती  Nदवस गेले 

होते? �कती खच& आला. 3या 9]नाचे उ3तर तु_हU मला आज देताय, मी आठ 

Nदवसांपूव� तु_हाला प[ Nदले होते 3याचे उ3तर मला आज सकाळी ;मळते आहे 

कa, संLथेमEये येऊन तु_हU 3याचा खलुासा करावा. अहो, मी 2-3 वेळा संLथेत 

येऊन गेलो, 3यावेळी तु_हU एकाहU वेळेला उ3तर Nदले नाहU. का नाहU सांZगतले 

मला? 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- तु_हU एकदाहU संLथेत आला नाहUत. 

Gी 9काश पाटUल (एस.आय.आर.डी.)-मला आमसभेत उ3तर पाNहजे असे 

मी सांZगतले होत.े मी संLथेत येऊन गेलो. तु_हU खोटं बोलत आहात.आजहU मी 
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$वचारतो आहे, मी दोन वेळा प[ Nदले होत,े खच& �कती झाला मला फुटेज 

दाखवा. 

चेअरमन bी राजNz मडगांवकर- पाटUल साहेब, संLथेचे सZचव जर खोटं 

बोलत असतील तर तु_हU रायटUंगमEये Nदले होत ेका तुम8याकड ेपोच आहे का 

3या प[ाची. 

Gी 9काश पाटUल (एस.आय.आर.डी.)- मला आज प[ ;मळाले. पण 

3यामEये मा�या 9]नाचे उ3तर LपAट नाहU. संLथेत येऊन बघा. अरे काय तेच 

करायचे का? 

मा. सिचव bी संजय गावंडे-तु_हU संLथेत आलेले नाहU. तु_हU LपAटपणे 

खोटे बोलत आहात सभागहृात कa दोन वेळा येऊन गेलो _हणून. 

Gी 9काश पाटUल (एस.आय.आर.डी.)-ठrक आहे, जाऊ dया. kया 

सभागहृाला सांगा कa, �कती खच& आला. बंधुनो, हा फार लोकां8या िज हा�याचा 

9]न आहे.हा लोकां8या घामाचा पैसा आहे आ7ण यावर तु_हU लोक खलेुआम 

जनरल बॉडीची परवानगी न घेता लोणावळा, खंडाळा येथे दोन-दोन Nदवस जाऊन 

हा संLथेचा पैसा खच& करताय. हा आम सभासदांचा पैसा आहे. kया सभागहृापुढे 

तु_हाला याचे उ3तर dयावे लागेल, आ3ता8या आ3ता कa �कती खच& झाला? 

तु_हU याचे उ3तर NदQया;शवाय हU सभा पुढे चालू राहणार नाहU. 

Gी राजेश कळके (सी.डी.एम.)-  गावंड ेसाहेब, तु_हU ज;मन बघायला गेले 

होतात कa नाहU? मग 3याला काहUतरU खच& आलाच असेल, मग सांगा तो 

सभागहृाला. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- सन 2018-19 मWये >.8830/- खच& झालेला 

आहे. 

Gी राजेश कळके (सी.डी.एम.)-  एकूण खच& �कती आला त ेसांगा. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- एकूण खच& सन 2018-19चा मी आता 

सांZगतला. 3या8या अगोदरचा खच& पाहCयासाठr तु_हाला संLथेत यावे लागेल. 

Gी राजेश कळके (सी.डी.एम.)-  ठrक आहे. पुढे जाऊया. 

Gी 9काश पाटUल (एस.आय.आर.डी.)- पुढे पण खपु $वषय आहेत, _हणून 

मला सभेचा वेळ वाया घालवायचा नाहU, पण मी काय बोलतोय ते लFात ठेवा. 
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मी $वचारलेQया 9]नाचे उ3तर मला अजनूहU ;मळालेले नाहU. हा मुcा नमूद 

करावा. 

Gी राजेश कळके (सी.डी.एम.)-  पुtहा ज;मन पहायला जाणार का? 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- तु@हाला याचे उ4र लेखी :व�पात 5दले आहे  

तसेच ते बीटJएसवर देखील पिसoद करpयात आले आहे. 

[यानतंर $वषय �.1वर चचा' होऊन ठराव पास करCयात आला. 

 ठराव H.1: ठराव पास करpयात आला कs 5द.24 ऑग:ट 2018 रोजी 

झालेgया 57 या वा%ष'क सव'साधारण सभेचे इितव4ृ 5द.19 ऑग:ट 2019 रोजी 

झालेgया सव'साधारण सभेत वाचून सभागहृाने एकमताने मंजूर केले. 

सूचक – Gी 9काश पाटUल 

अनुमोदक – Gी सुरz{ सारंग 

ठराव एकमताने मंजूर करpयात आला. 

मानद  सZचवांनी %वषय Hमांक 2 वाचून दाखवला. 

%वषय H.2- 1 ए%yल 2018 ते 31 माच' 2019 या कालावधीचा वा%ष'क 

अहवाल, शासकsय लेखापरJSlत ताळेबंद व नफा-तोटा पaक :वीका\न [यास 

मंजरूJ देणे. 

Gी राजेश झड े (यु.ई.डी.)- माग8या वष� आपण सभासद वग&णीवर 12% 

 याज जाहUर केले होते. 

Gी राजेश कळके (सी.डी.एम.)-  माग8या वष� नाहU, 3या8या माग8या 

वष� 12%  याज Nदले होते. माग8या वष� 10%  याज Nदले. 

Gी राजेश झड े (यु.ई.डी.)-  मा�या माNहती9माणे आता वग&णीवर 2% 

कमी केले आ7ण भाग रकमेवर 3% अ0तWरnत �ड हUडडं जाहUर केला आहे. तर 

मला असं वाटत ंकa kया वष� सुEदा आपण 3% अ0तWरnत �ड हUडडं आ7ण 

वग&णीवर 12%  याज देऊ शकता.तर कृपया आपण असं का केलं नाहU ते 

सांगावं. आपण भाग रकमेवर 3% वाढवून सभासदांचा 450 >पयांचा फायदा 

केला, 3याचबरोबर अशी धूळफेक केलU कa वग&णीवर 2% कमी क>न आपण 

सरळ सरळ जी मोठr रnकम होती 3यावर कमी केले. Sया सभासदां8या 

वग&णीची रnकम जाLत आहे, 3या8या 7खशाला सरळ सरळ का[ी लावCयाचा 

9य3न आहे हा. तर याबcल खुलासा करावा.  
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Gी राजेश कळके (सी.डी.एम.)-  Sयांचे सभासद वग&णीमEये एक लाख 

>पये जमा आहेत, 3यांना 2% कमी  _हणजे सरळ सरळ दोन हजार >पयांची 

का[ी बसलU. याचा खलुासा करावा. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- 9थम _हणजे माग8या वष� 10% होता 

आ7ण 3या8याहU माग8या वष� 10%च होता. वग&णीवर जे  याज आहे त े10%च 

आहे. 3यामुळे 3या8यात काहUच काट-छाट नाहU. 

Gी 9दUप पाटUल (अकाऊँ�स)- गेQया वष�8या न�यातले 3,42,79,630/- 

या वष�8या न�यात  ;मळ$वले आहेत आ7ण जवळ जवळ 13 कोटUचा नफा 

संLथेला झाला आहे. तर आपण 10% ऐवजी 12% देऊ शकता. 

Gी राजेश झड े(यु.ई.डी.)-  संLथेला 13 कोटUचा नफा झाला आहे 3यामुळे 

तु_हU 12% देऊ शकता. मग सभासदां8या 7खशाला का[ी का लावत आहात. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे-संचालक मंडळाने पुढे होणारा खच& लFात 

घेऊन व सव& बघुनच हा 0नण&य घेतला आहे. आ7ण संचालक मंडळाने घेतलेला 

हा धोरणी 0नण&य आहे  kयाचे कारण गेQया वष� सभासद वग&णी 11 कोटU8या 

जवळपास होती आ7ण यावष� सभासद वग&णी जवळ जवळ 14 कोटU आहे. 

Gी राम परब – हा 0नण&य चुकaचा आहे. आं_हाला 0नषेध करायला लावू 

नका.बरेच वेळा �ड हUडडं 12% Nदलेला आहे.   

Gी ;शवाजी हगवणे (यु.ई.डी.)- याच $वषयावर मला बोलायचे आहे. 

Gी 9भात ;सगं- अEयF महोदय माझी तुम8याकड े $वनंती आहे. कृपया 

जे हा  एक माणूस 9]न $वचारतो ते हा 3याला पNहले संतुAट करा. हे काय 

चाललं आहे, कोण येथून येतो बोलायला कोण 0तथून येतो बोलायला. पNहQयांदा 

3यां8या 9]नाचे उ3तर ;मळू dया. येथे 93येकाला बोलायचे आहे. 

Gी ;शवाजी हगवणे (यु.ई.डी.)- मला येथे हे $वचारायचे आहे कa, आपण 

2% अ0तWरnत  याज देऊन सभासदांना संतुAट क> शकला असता कारण 

आपQयाला तेवढा नफा झालेला आहे. मग आपण 2%  याज कमी का केले? 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- पNहलU गोAट  याज 2% कमी केलेले नाहU. 

वग&णीवर जे  याज आहे ते माग8या वष� 10% Nदले होत ेआ7ण यावष� देखील 

10% Nदलेले आहे. माग8या वष� सभासद वग&णी 11 कोटU8या जवळपास होती 

आ7ण यावष� सभासद वग&णी जवळ जवळ 14 कोटU आहे. _हणजे वषा&ला 3 
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कोटU वाढत ेआहे. ;शवाय 93येक सभासदाची सभासद वग&णी सारखीच नाहU. 

कोणी >.40,000/-, कोणी >.50,000/-  तर कोणी >.500/- 93येक मNहtयाला 

सभासद वग&णीत टाकतात. 3यामुळे काहUंना जाLत फायदा होतो तर काहUंना 

कमी फायदा होतो. 3यासाठr हे जे सबिL�}शन आहे ते 10% ठेवCयात आले 

आहे. 

Gी 9भात ;सगं-से�ेटरU सर, आता तु_हU जे सांZगतले कa गेQया वष� पण 

तु_हU 10% Nदले होत ेयावष� पण 10%, चzज नाहU झालं, तर चzज का झालं 

नाहU. हे चzज होऊ शकतं, तर का नाहU चzज झालं. कोणती लाईन खेचलU आहे 

का, कa आ_हU फnत 10%च ठेवू शकतो. आ_हU 15% Nदलं आहे, 18% Nदलं 

आहे. हे उ3तर नाहU आहे तुमचं कa माग8या वष� 10% होतं आ7ण kयावष� 

पण 10% आहे. जर त ेसांगत आहेत कa 12% होऊ शकतं, तर मग का नाहU 

देत आहात तु_हU. माग8या वष� 10% Nदलं होतं हे उ3तर नाहU चालणार. 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- हे पहा, संLथेवर जो भार आहे 3याचा $वचार 

क>नच �कती  याज dयायचे ते ठरते. लेखापरUFकांनी दे7खल सांग0तले आहे �क 

संLथेचा kयावर पूण& भार वाढला आहे 3यामुळे तु_हU यावर एवढे  याज देऊ 

नका. 

एक सभासद- से�ेटरU सर, एक 0न0नट, आमचं ऐका, तु_हU बोललात कa 

हा संचालक मंडळाचा धोरणातम्क 0नण&य आहे, तर संचालक मंडळाचे धोरण 

काय आहे, हे सभागहृाला स$वLतर सांगा ना. जर हे आं_हाला कळलं तर आ_हU 

माtय पण क> शकतो कa आ_हU 12% न घेता 10% वरच समाधान मानलं 

पाNहजे. पण तुमचं धोरण काय आहे हे सभागहृाला कळले पाNहजे हU माझी न` 

$वनंती आहे. 

चेअरमन Gी राजz{ मडगांवकर- सtमाननीय सभासदांना $वनं0त करUत 

आहे कa, Sया  याजदराने सभासदांना कज& ;मळते आज आपण 9%  याजदराने 

साधारण कज& आ7ण 9.5% दराने $वशषे कज& देत आहोत. हे करत असताना जो 

रेशो असतो NदलेQया कजा&वर ;मळाणारय्ा  याजाचा आ7ण  सभासदांनी 

आपQयाकड े केलेQया गुतंवणुकaवर  याज देCयाचा, तो शवेटU संLथेला मzटेन 

करावाच लागतो. आं_हाला वाटलं कa एवढा �डि हडडं dयावा _हणून ते आ_हU 

देऊ शकत नाहU 
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Gी सुरz{ सारंग (ए.एफ.डी.)- अEयF महोदय, माफa मागतो तुमची. पण 

हU सभा से�टरU कंडnट करत आहेत तरU कृपया से�ेटरUंनी सभागहृाला संबोZधत 

करणे अपेFीत आहे. जर 3या8या  य0तWरnत इतर कोणाला या सभागहृात 

संबोधन करायचे असले तर 3यांनी कृपया डायसवर येऊन ते करावे. कृपया या 

$वनंतीला मान dया. कारण हU जी सभा आपQयाला चालवायची आहे ती 

0नयमां8या तरतुदUनुसार चालवयाची आहे. डायसव>न से�ेटरUच बोलू 

शकतात.जर कोणाला बोलायचे असेल तर डायसवर येऊन बोलावे. अEयF 

महोदय याची काळजी gया कृपया. माग8यावेळी देखील हेच झाले होत.े यापुढे 

असं होणार नाहU हे पहा कारण सभा तु_हU कंडnट करत आहात. 

चेअरमन Gी राजz{ मडगांवकर- सभा शाL[ा8या 0नयमानुसार डायसवर जे 

सtमान0नय उपिLथत असतात ते 9]नाचे उ3तर देऊ शकत नाहU असं कुठQयाहU 

सभा शाL[ात ;लNहलेलं नाहU. डायसवर बसलेले बोड& ऑफ डायरेnटर 9]नाचे 

उ3तर देऊ शकतात. 

Gी सुरz{ सारंग (ए.एफ.डी.)- शासनाचा 0नयम सांगतो कa से�ेटरU जर 

एखाdया 9]नाचे उ3तर गां;भया&ने देत असेल तर तु_हU असं क> शकता. तु_हU 

देऊ शकत नाहU असं कोणीNह _हणत नाहU. 

संLथेचे पद;सEद अEयF Gी अनंत वजरेकर- आपQयाला 9]नाचे उ3तर 

;मळणे मह3वाचे आहे. 

Gी सुरz{ सारंग (ए.एफ.डी.)- वजरेकर साहेब, माझा एक सरळ 9]न आहे 

�क हU सभा कोण कंडnट करत आहे. 

संLथेचे पद;सEद अEयF Gी अनंत वजरेकर- तुम8या सभा 0नयमा9माणे 

9]नाचे उ3तर ;मळणे मह3वाचे आहे. काहU जाणकार मंडळी येथे उपिLथत 

आहेत. सभा शाL[ाचे 0नयम मला माNहत नाहUत. पण उ3तर देणारय्ाने पुढे 

येऊन उ3तर Nदले पाNहजे असा सहकारातला 0नयम असेल तर तो पाळायला 

पाNहजे. तर असा काहU 0नयम नाहU असं यांचं _हणणं आहे. 

Gी सुरz{ सारंग (ए.एफ.डी.)- अEयF सहेब, 0नयम असा आहे कa, से�ेटरU 

कॅपेबल नसतील उ3तर dयायला तर कोणीहU येऊन उ3तर देऊ शकतं. 

संLथेचे पद;सEद अEयF Gी अनंत वजरेकर- सारंग, आपQया सभेपुढे खपु 

9]न आहेत 3यामुळे आपण जाLत वेळ वाया न घालावता कामकाज सु> ठेवाव.े 
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Gी सुरz{ सारंग (ए.एफ.डी.)- मला माNहती आहे सर, सभा वेळे8या आत 

संपवायची आहे, पण एकाZधकारशाहU नाहU चालणार.  

संLथेचे पद;सEद अEयक्ष Gी अनंत वजरेकर- से�ेटरU उ3तर देत आहेत. 

एक सभासद- अEयF साहेब, जनरल बॉडीमEये फnत से�ेटरUच उ3तर 

देतील असा कोणताहU 0नयम नाहU. चेअरमनला सुEदा उ3तर �ायचा अZधकार 

आहे.  

Gी राम परब – अEयF साहेब, 3यांना सांगा आ_हU उ3तर तुम8याकड े

माZगतले 3यां8याकड ेनाहU. 3यांनी उ3तर Nदलेले आहे, kयांनी मEये येऊन असं 

उ3तर देऊ नये. 

Gी सुरz{ सारंग (ए.एफ.डी.)-अEयF साहेब, मा�या डा या बाजचेू ;म[ असं 

बोललेत मी नाहU बोललो कa कोणीहU बोलू शकत नाहU. 3यांना बोलायचे आहे 

�क 3यांनी डायसवर याव.े Sयांना कोणाला बोलायचे आहे 3यांनी डायसवर येऊन 

से�ेटरUंना _हणाव ंआपण कृपया बसावे कारण मी या 9]नाचे चांगले उ3तर देऊ 

शकतो.  

एक सभासद- चेअरमनना डायसवर यायची काहU गरज नाहU, 3यांना 

तेथूनच बोलायचा अZधकार आहे कोण3याहU $वषयावर. 

Gी सुरz{ सारंग (ए.एफ.डी.)- मग 93येक वेळी 93येक $वषयावर येऊन 

बोलू dया चेअरमनना. मग से�ेटरU का बनवला आहे?  

bी राजेश कळके (सी.डJ.एम.)-सZचव साहेब, डायसवर आQयामुळे 

उ3तरामEये काहU फरक पडणार आहे का? 

मा. सिचव bी संजय गावंडे- काहU फरक पडणार नाहU, पण मला तु_हU 

बोलू Nदलंत तर मी बोलेन. पण तु_हU मला बोलूच देत नाहU. संLथेचे आZथ&क 

धोरण ठरवताना संLथेचे जे आZथ&क त� असतात 3यांचा सQला घेतला जातो 

आ7ण मगच 0नण&य घेतले जातात. आपले आZथ&क त� Gी चं{कांत बागल 

आ7ण वैधा0नक लेखापरUFक यांनी हे सांZगतले आहे कa तुमचं जे सबिL�पश्न 

आहे त े93येक वष� वाढत चाललेलं आहे. 3यामुळे 3यावर  याज देताना तु_हU हे 

लFात घेतलं पाNहजे. तसेच संLथेचा ABR 8.33%  आहे आ7ण  LBR8.33%  

आहे हे सुEदा तु_हU लFात घेतले पाNहजे. 3यामुळे या सव& बाबींचा $वचार क>न 
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�कती  याज dयायेचे त ेठरवले जाते, 3यानुसार आपण सबिL�}शनवर 10% 

 याज देत आहोत. 

Gी Nदगबंर पाNटल- आपण सांZगतले कa आपण  याज10% 8या वर देऊ 

शकत नाहU, तर मग आपण आपले जे शअेस& आहेत 15,000/- ते 50,000/- 

क> शकतो का? 

Gी ;शवाजी हगवणे (यु.ई.डी.)- मला सुEदा हेच $वचारायचे आहे कa जर 

एखाdया सभासदाचे 1 लाख >पये संLथेत जमा आहेत 3यापैकa शअेस&8या 

>.15,000/- वर 3याला �डि हडडं 18% _हणजे >.2700/- आ7ण 

सबिL�}शन8या >.85,000/- वर 10% _हणजे 8500/- _हणजे एकूण 

11,200/- ;मळतात. तेच जर तु_हU शअेस&चे >.50,000/- केलेत तर 3याला 

�डि हडडं 18% _हणजे 9000/-  आ7ण सभासद वग&णी8या >.50,000/- वर 

10% _हणजे 5000/-असे एकूण >.14,000/- ;मळतील. _हणजे आता8या रेट 

पEदतीने 3याला >.2800/- जाLतीचे ;मळतील. गेQया वष� दे7खल मी हा 9]न 

$वचारला होता. जर तुम8याकड े दरू�AटU असती आ7ण सभासदां8या 7खशात 

तु_हाला दोन पैसे टाकायचे असते तर तु_हU या पEदतीने 0नण&य घेतला 

असता.मला याच $वषयावर बोलायचे होते कa वा$ष&क अहवाल पाहता असे Nदसते 

कa, गेQया वष�चा ;शQलक नफा >.3,42,79,630/- तु_हU kया वष� वग& केलेला 

आहे. मला वाटत े हे तुमचे शेवटचे वष& आहे. यावष� तु_हU �ड हUडडं  3% 

वाढवून देत आहात. पण kया 3%ने सभासद खशु होणार नाहUत.  3यापुढची 

गोAट सांगतोय या वष� तु_हU ;शQलक नफा पुढUल वषा&साठr वग& हा 

>.1,64,90,819/- _हणजेच >.1,77,88,811/- कमी _हणजे 51.89% घट झालU 

आहे. हU अ;भमानाची गोAट नाहU आहे.  

 

सदरjया %वषयावर संपूण' चचा' झाgयानंतर 

ठराव H.2 ठराव पास करpयात आला कs 1 ए%yल 2017 ते 31 माच' 

2018 या कालावधीचा वा%ष'क अहवाल, शासकsय वैधािनक लेखापरJSlत 

ताळेबंद, नफा-तोटा पaक S:वका\न [यास सभागहृाने एकमताने मंजुरJ 5दली. 

 

सूचक : bी यदवुीर िसंग  
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अनुमोदक: bी राम परब 

      ठराव एकमताने मंजूर करpयात आला. 

 

सं:थेचे मा. सिचव bी संजय गावंडे यांनी %वषयप%aकेवरJल %वषय H.3 

वाचून दाख%वला. 

 

%वषय H.3 संचालक मंडळाने सुच%वलेgया नफा %वभागणीस माqयता देणे 

तसेच सन 2019-20jया अंदाजपaकास मंजूरJ देणे. 

अशा yकारे संचालक मंडळाने मांडलेgया नफा %वभागणीवर चचा' झाली व 

चच�अंती %वषय H 3 पास करpयात आला. 

ठराव H. 3: ठराव पास करpयात आला कs, संचालक मंडळाने 

सुच%वलेgया नफा %वभागणीस तसेच सन 2019-20jया अंदाजपaकास सवा'नुमते 

मंजरुJ देpयात  आली. 

सुचकः  bी yदJप पाटJल  

अनुमोदकः bी राजेश कळके  

      ठराव एकमताने मंजूर करpयात आला. 

 

मा. सिचव bी संजय गावंडे यांनी %वषयप%aकेवरJल %वषय H.4 वाचून 

दाख%वला. 

%वषय H.4 इमारत 0नधी अतंग&त संLथा उप$वधी �.1.1.ग अtवये 

संLथेसाठr Lथावर मालम3ता (अणुशिnतनगर8या जवळपास संLथे8या 

कायालयासाठr व महाराARातील पय&टनLथळी $वGांतीगहृ 0नमा&ण करCयासाठr 

जागा/इमारत) खरेदU करCयाबाबत. 

सदर %वषयावर काहJ सभासदांनी सभागहृात ग�धळ घालून चचा' होऊ 5दली 

नाहJ. [यामुळे सदर %वषयावर चचा' होऊ शकली नाहJ. 

 

मा. सिचव bी संजय गावंडे यांनी %वषयप%aकेवरJल %वषय H.5 वाचून 

दाख%वला. 
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%वषय H.5 शासकsय लेखापQरlक व अंतग'त लेखापQरlक यांjया सन 

2018-19 या आिथ'क वषा'jया 5हशोब तपासणी अहवालाची न�द घेणे. 

मा.सिचव bी संजय गावंडे यांनी सांिगतले कs पान H.94,95 वर अहवाल 

5दलेला आहे.[याला मंजरुJ �ावयाची आहे. 

चच�अंती %वषय H 5 पास करpयात आला. 

ठराव H.5 ठराव पास करpयात आला कs शासकsय लेखापरJlक व 

अंतग'त लेखापQरlक यां8या सन 2018-19 या आZथ&क वषा&8या Nहशोब तपासणी 

अहवालाची नfद घेऊन तो सव&साधारण सभेने एकमताने मंजुर केला. 

सूचकः  bी िशवाजी हगवणे  

अनुमोदकः  bी राजेश झडे  

          ठराव एकमताने मंजूर करpयात आला. 

 

मा. सिचव bी संजय गावंडे यांनी %वषयप%aकेवरJल %वषय H.6 वाचून 

दाख%वला. 

%वषय H.6 सन 2019-20 या आिथ'क वषा'साठY वैधािनक लेखापQरlक 

यांची नेमणूक करणे. 

मा.सिचव bी संजय गावंडेः आपgया सं:थेjया वैधािनक 

लेखापQरlणाकरJता एकूण 5 लेखापरJlकांjया फम'चे अज' सं:थेस yा� झाले 

आहेत. ते पुढJलyमाणे- 

  

S.N. Name of Firm Grade Fee quoted 

1 M/s JRT & Associates (Somwar 

Peth, Pune) 

A1 Rs.10,55,940/- + GST 

2 M/s P.P.Mutha & Associates 

(Santacruz Mumbai) 

A1 65% of Annual 

turnover of 

prescribed Govt. 

Fees 2018-19 + GST 

applicable 

3 M/s A S Bedmutha & Co. 

(Garkheda, Aurangabad) 

A1 Rs.10,25,000/- Annual 

turnover 2019-20, 

GST not mentioned. 
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4 M/s Vivek Joshi & Associates 

(Goregaon, Mumbai) 

A1 70% of Annual 

turnover of 

prescribed Govt. 

Fees 2018-19 +GST 

18% 

5 M/s R.P.D. Associates 

(Sharapur Road, Nasik) 

B1 80% of Annual 

turnover of 

prescribed Govt. 

Fees 2019-20 +GST  

 

चच�अंती %वषय H.6 पास करpयात आला.  

ठरावः ठराव पास करCयात आला कa, आZथ&क वष& सन 2019-20 या 

कालावधीसाठr 9ा}त झालेQया वैधा0नक लेखापरUFकां8या 0न$वदा सव&साधारण 

सभेत मांडCयात आQया. आलेQया 0न$वदामंधून मेसस& पी.पी.मुथा अँड 

असो;सए�स यांची 0नवड केलU असून 3यांचा Mem No.F-010201 व Firm 

Reg. No.12152900 असा आहे. वा$ष&क सव&साधारण सभेने 3यांचा 

लेखापरUFणातील अनुभव लFात घेऊन सन 2019-20 या आZथ&क वषा&साठr 

वैधा0नक लेखापरUFक _हणून मेसस& पी.पी.मुथा अडँ असो;सए�स यांची 

एकमताने 0नवड केलU. 

  

सुचक:  Gी 9भात ;सगं 

अनुमोदक: Gी राजापुरे 

ठराव एकमताने मंजूर करpयात आला. 

मा. सिचवांनी %वषय H.7 वाचून दाख%वला 

%वषय H.7: सन 2017-18 या आथ'क वषा'jया 5हशोब तपासणी 

अहवालाची व [यासबंंधी8या दोष द\ु:ती अहवालाची (compliance report) 

न�द घेणे. 

मानद सिचवांनी सन 2017-18 या आिथ'क वषा'चा 5हशोब तपासणी 

अहवाल व [यासंबंधीचा द\ु:ती अहवाल सभेस वाचून दाख%वला. [यावर चचा' 
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झाली व शासकsय ऑ5डटरनी 5दलेgया सुचनांवर जा:त भर देऊन पुqहा असे 

Qरमाक'  येणार नाहJत याची काळजी xयावी असे ठर%वले [याyमाणे  

ठराव H.7: ठराव पास करpयात आला सन 2017-18 या आिथ'क वषा'चे 

5हशोब तपासणी अहवाल व [यासंबंधीचा सहकार %वभागाकडे सादर केलेला दोष 

द\ु:ती अहवालाचे वाचन 5द. 5द.19 ऑग:ट 2019 रोजी झालेgया सव'साधारण 

सभेत सादर केले असता सभागहृाने या दोष द\ु:ती अहवालाची न�द घेऊन 

एकमताने मंजूर केला. 

 

सूचकः  bी yदJप पाटJल  

अनुमोदकः  bी सुरNz सारंग  

ठराव एकमताने मंजूर करpयात आला. 

 

%वषय �.8 संचालक मंडळाने सुच%वलेgया उप%वधी द\ु:तीस (पQरिश� 

“अ”) yमाणे मंजुरJ देणे. 

मा. सिचव- अहवालात पान Hं.102, 103 वर आपण पQरिश� “अ” 5दलेले 

आहे. [यामWये अमNडमNट 5दलेली आहे कs 5दघ' मुदत कज' मया'दा प5हgया 5 

वषा'साठY yतीवष' \.2,40,000/- व 6 वष� पूण' सभासद[वास [याची वेतन lमता 

पाहून जा:तीत जा:त \.22लाख यापकैs जी कमीत कमी रPकम असेल ती 

रPकम मंजूर करणे याबाबत. चच�अंती 

ठराव H.8 ठराव पास करpयात आला कs संचालक मंडळाने सुच%वलेgया 

उप%वधी H. फ.1.10 कज'%वषयक धोरण 1) ब) i) 5दघ' मुदत कज' मया'दा 

प5हgया 5 वषा'साठY yतीवष' \. 2,40,000/- व 6 वष� पूण' सभासद[वास [याची 

वेतन lमता पाहून जा:तीत जा:त \.22लाख यापैकs जी कमीत कमी रPकम 

असेल ती रPकम मंजूर करणे या उप%वधी द\ु:तीस सभागहृाने एकमताने मंजूरJ 

5दली व सदर उप%वधी द\ु:ती मा. सहकार आयु� पणेु यांचे मंजरुJसाठY 

लवकरात पाठ%वpयात यावी असा सभागहृाने एकमताने ठराव मंजरू केला. 

सूचकः  bी यदवुीर िसंग  

अनुमोदकः  bी राजेश झडे  

ठराव एकमताने मंजूर करpयात आला. 



 

Page 21 of 21 

C:\Users\Mani\Downloads\58 या वा$ष&क सव&साधारण सभेचे इ0तव3ृत (1).docx 

 

 

सेHेटरJंनी %वषय Hमांक 9 वाचून दाखवला. 

%वषय Hं.9- अिधमंडळाjया 58 या वा%ष' क सभेस अनुपS:थत असलेgया 

सभासदांची अनुपS:थती lमा%पत करणे. 

 मा. सिचव bी संजय गावंडेः आजjया या  सव'साधारण सभेसाठY 

अनुपS:थत असलेgया सभासदांची अनुउपS:थती lमा%पत  करावयाची आहे. 

चच�अंती 

ठराव H.9: ठराव पास करpयात आला कs 5द.19 ऑग:ट 2019 रोजी 

काहJ कारणाने तसेच कामकाजािनिम4 बाहेर असलेgया सभासदांची आजjया 

सव'साधारण सभेस उपS:थत नसलेgया सभासदांची उपS:थती मंजरू क\न [यांना 

सं:थेचे 5Hयाशील सभासद @हणून कायम करpयात यावे असा िनण'य सभागहृाने 

एकमताने मंजूर केला. 

सूचकः  bी राजेश कळके  

अनुमोदकः  bी yकाश पाटJल  

ठराव एकमताने मंजूर करpयात आला. 

 

सेHेटरJंनी %वषय Hमांक 10 वाचून दाखवला. 

%वषय Hं.10- माननीय अWयl यांjया परवानगीने ऐनवेळJ येणा-या 

%वषयांबाबत %वचार करणे. 

सदर $वषयाबाबत कुठलाहU 9]न न हता. 

 

मा. सिचव bी संजय गावंडेः सव' सभासदांचे मी आभार  य� करतो 

आSण सवा{ना %वनंती करतो कs रा^गीतासाठY सवा{नी उभे रहावे. 

रा�गीत झाgयानंतर मा. सिचवांनी सन 2017-18jया लाभांशाचे वाटप 

सभासदांjया मागणीनुसार बँक खा[यात 5कंवा सोसायटJjया बचत ठेव खा[यात 

वग' करpयात येईल असे जाहJर केले व [यानतंर पदिसo अWयlांनी सभा 

संपgयाचे घोषीत केले. 

धqयवाद!!  धqयवाद!!!!!! 


